

GẦN 4 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “TRÁI TIM NHÂN ÁI” LẦN THỨ II

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà người khuyết tật và trẻ mồ côi.



Ông Lương Phan Cứ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao ủng hộ cho quỹ “Trái tim nhân ái”.



Bà Đỗ Thị Huệ, Phó Giám đốc Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam trao ủng hộ cho quỹ “Trái tim nhân ái”.

10 năm qua, đã có rất nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 là sự tiếp nối của chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ I nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ của cộng đồng cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khuyết tật và trẻ mồ côi; đồng thời, biểu dương, tôn vinh người khuyết tật đã vươn lên chiến thắng số phận, tri ân lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân và giúp động các tổ chức, cá nhân tiếp tục giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình giao lưu, ban tổ chức chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện người khuyết tật và trẻ mồ côi đã chia sẻ về hành

trình giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, hành trình vượt lên khó khăn hòa nhập cộng đồng và khẳng định mình. Những chia sẻ đó là động lực, là chỗ dựa, là niềm tin cho nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tự tin thực hiện ước mơ của mình; cũng là động lực để các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người khuyết tật và trẻ mồ côi hơn nữa.

Tại chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã tặng quà 21 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm với số tiền gần 4 tỷ đồng (gồm cả hiện vật quy ra tiền). Đặc biệt, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nhận tài trợ cháu Phạm Thị Thủy Linh (xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, học sinh Trường THPT Quỳnh Côi) học hết đại học và nhận cháu vào làm việc tại Công ty sau khi tốt nghiệp đại học.

Trước đó, đại diện các đơn vị đồng tổ chức chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14 - 10, thành phố Thái Bình).



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm phòng sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp của Báo Thái Bình.

Bà Đỗ Thị Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý



Chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II là chương trình vô cùng ý nghĩa, cầu nối nhà hảo tâm, doanh nghiệp với những mảnh đời bất hạnh. Vì vậy, tôi cùng tập thể Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý tham gia đồng hành cùng chương trình với số tiền ủng hộ 50 triệu đồng. Bằng tình cảm của mình, hàng năm, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý đều trích hàng tỷ đồng làm từ thiện; thường xuyên tham gia ủng hộ các chương trình trao quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Tôi còn cùng Công đoàn Công ty thường xuyên trao quà, trợ cấp đột xuất cho người lao động trong Công ty mà bản thân hoặc con cái của họ chẳng may ốm đau, gặp tai nạn để chia sẻ, động viên họ vượt qua khó khăn. Sau chương trình giao lưu này, tôi sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với “Trái tim nhân ái” và mong có thêm nhiều nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình ý nghĩa này để ngày càng có nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống.

Chị Bùi Thị Thùy, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà



Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng mới mất, cả 3 người con là Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 2005), Nguyễn Thu Hương (sinh năm 2016) và Nguyễn Diệu Khanh mới 6 tháng tuổi đều bị bệnh thiếu máu huyết tán từ khi còn nhỏ. Tháng nào tôi cũng phải đưa 2 cháu lớn đi bệnh viện truyền máu, riêng cháu bé mới đưa đi một lần. Cả 3 cháu do bệnh tật nên còi cọc, suy dinh dưỡng, da xanh tái, trí não phát triển chậm. Thương con mà bất lực bởi gia cảnh quá khó khăn, nguồn thu không có, 4 mẹ con chỉ có để rau cháo qua ngày. Mẹ con tôi mừng rơi nước mắt vì được nhận 30 triệu đồng từ chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II. Đó là số tiền lớn nhất từ trước tới giờ gia đình tôi có được, không chỉ giúp các cháu có tiền chữa bệnh mà còn đem lại nguồn động viên, khích lệ cho 4 mẹ con trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, với nghèo khó. Cảm ơn chương trình, cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành với những mảnh đời bất hạnh suốt 10 năm qua. Mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển.

Em Nguyễn Duy Minh Vũ, Trường THCS Mỹ Lộc (Thái Thụy)



Bị bệnh tim bẩm sinh nên em luôn thấy mệt mỏi, khó thở, ăn không ngon, ngủ không yên. Em thường xuyên phải nghỉ học vì bệnh tim trở nặng. Vì thế, em chỉ mong mình có sức khỏe nhưng ước mơ giản dị đó của em chưa thể thành hiện thực vì cái nghề và bệnh tật cứ vấy vấy gia đình em. Bố em là lao động chính của gia đình nhưng bị ung thư gan đã hơn một năm nay, mẹ em cũng mới điều trị dài ngày ở bệnh viện về, anh trai phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ chăm sóc bố và đi làm phụ hồ. Nghe bác sĩ dặn phải ăn nhiều thịt, uống nhiều sữa để bồi bổ cơ thể em thấy nghẹn lòng bởi từ ngày bố đổ bệnh, mẹ ốm liên miên, tiền chữa bệnh còn không có lấy đâu ra tiền mua sữa cho em. Được nhận 5 triệu đồng từ chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II, em xúc động vô cùng. Vậy là em đã có tiền để đi bệnh viện khám sàng lọc tim. Nhưng nếu phải mổ tim thì sẽ cần rất nhiều tiền. Em rất mong các nhà hảo tâm, quỹ “Trái tim nhân ái” sẽ tiếp tục giúp đỡ để em có trái tim khỏe mạnh để đến trường, để giúp bố mẹ và anh. Em cũng mong ngày càng có

nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón nhận tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của quỹ “Trái tim nhân ái”.



Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà người khuyết tật và trẻ mồ côi.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí ủng hộ quỹ “Trái tim nhân ái”.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Doanh nhân nữ tỉnh giao lưu tại chương trình.



Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng trao kinh phí ủng hộ quỹ “Trái tim nhân ái”.



Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành trao kinh phí ủng hộ quỹ “Trái tim nhân ái”.



Tiết mục văn nghệ của Hội Doanh nhân nữ tỉnh tại chương trình.